



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สธ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

๑. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (สธ.ศพด.๒) ราคา ๑,๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๒. อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สธ.ศพด.๒) ราคา ๖๗๐,๐๐๐.- บาท

รวมสองรายการราคากลาง ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียนมิได้ ในการขายแบบและยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการสอบราคา ก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง คือ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ห้องประชุม ชั้น ๒) ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ห้องประชุม ชั้น ๒) ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) และยื่นซองสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๑๗๑ และดูรายละเอียดได้ที่ www.lungtakian.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน